



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕

ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนาม เมินขุนทด	ประธานสภา อบต.	นาม เมินขุนทด
๒	นายบรรจบ ชัยบุรี	รองประธานสภา อบต.	บรรจบ ชัยบุรี
๓	ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาศา	เลขานุการสภา อบต.	ชวลิต ปรีดาศา
๔	นายจรัส มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๕	นางธัญสินี อมรพรหม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ธัญสินี อมรพรหม
๖	นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
๗	นางวิภาวี โตสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	วิภาวี โตสูงเนิน
๘	นายสมพงษ์ พลอยเพชร	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมพงษ์ พลอยเพชร
๙	นายศิริวงศ์ พบพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	ศิริวงศ์ พบพิมาย
๑๐	นายธนกร พลศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๑	นายสรสิข จรจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จรจันทร์
๑๒	นายสายัณ ดุงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	สายัณ ดุงสูงเนิน
๑๓	นายสวาง งามมะเริง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓	สวาง งามมะเริง
๑๔	นายदनัย แรมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	दनัย แรมกลาง
๑๕	นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
๑๖	นายประเสริฐ เตือนพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เตือนพิมาย
๑๗	นายสุพจน์ ใจบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๑๘	นางสุนารี สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๑๙	นางสมหมาย บุรณ์โกคา	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙	สมหมาย บุรณ์โกคา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.
๒	นายสนอง ภูจำนงค์	รองนายก อบต.
๓	นายสมทรง ภูภูเขียว	เลขานุการนายก อบต.
๔	นางอาภรณ์ ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด

๕	นางกฤษกร	สิงขรอาจ	ผอ.กองคลัง
๖	นางอาภรณ์	สิงหเศรษฐกิจ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๗	นายวิฑูรย์	จุลบท	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘	นางมลิวรรณ	เมษมานนท์	ผอ.กองการศึกษาฯ
๙	นายสุรศักดิ์	มุงงาม	ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
๑๑	นางสาวอรนุช	เสื่อเงิน	นักจัดการงานทั่วไป
๑๒	นางสาวรัตนา	ภูมลา	นักวิเคราะห์
๑๔	นางสุมิตรา	สมเพาะ	นักทรัพยากรบุคคล
๑๕	พ.จ.อ. ปรีชา	ถึกสูงเนิน	เจ้าพนักงานป้องกันฯ
๑๖	นางสาวศุภลาภรณ์	โพธิ์สอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗	นางภััสสร	มาสูงเนิน	นักการ
๑๘	นายสมาน	เสลานอก	พนักงานขับรถ
๑๙	นายปภาวัตร	ทำดี	พนักงานจ้างเหมา
๒๐	นายธนวัฒน์	นามบุคดี	พนักงานจ้างเหมา
๒๑	นายวิชัย	ชุมกระโทก	พนักงานทั่วไป

- เริ่มประชุม** : เวลา ๑๔.๐๐ น.
- ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาศา : เรียน ท่านประธานที่เคารพ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรและสมาชิกสภา อบต. ได้เข้า
เลขานุการสภา อบต. ประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน
- ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ดำเนินการในระเบียบวาระที่ ๑
- ระเบียบวาระที่ ๑** **เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ**
- เลขานุการสภา อบต. : **๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าสมัยวิสามัญที่ ๒
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕**

ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ขออนุมัติต่อ
นายอำเภอสูงเนินเพื่อเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัย
วิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๖ จึงขออาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ขออนุมัติต่อนายอำเภอสูงเนิน ขอเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่
๒ ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ซึ่งได้เรียกประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ใน พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ในการนี้เพื่อให้การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปิด ประชุมสภาในสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒

ดังนั้น สภากองการบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จึงขออนัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นวม เมินขุนทด

(นายนวม เมินขุนทด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

- ที่ประชุม** : **ที่ประชุมรับทราบ**
- ประธานสภา อบต. : คณะผู้บริหารมีเรื่องจะชี้แจงต่อที่ประชุมหรือไม่
- นายก อบต. : ๑. ตามที่เมื่อคราวประชุมสภาฯ ที่ผ่านมาได้แจ้งต่อที่ประชุม ในเรื่องการขอ รถเกรด บด อัด เพื่อซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่าของสำนักงานพัฒนา ภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งตอนนี้หน่วยงานและเครื่องจักรได้เข้า พื้นที่แล้ว และได้ลงปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากบ้านวังรวงน้อยและบ้านหัวเขาพัฒนา และวันนี้ได้เข้าทำงานที่บ้านโนนสมบูรณ์ จากนั้นจะเป็นบ้านวังรวงใหญ่ บ้านวัง รวงใหญ่พัฒนา บ้านบุตาสง บ้านคำไฮ บ้านปลายราง บ้านหนองหลักพัน บ้าน หนองม่วง บ้านโสกจาน บ้านหนองไม้ตาย บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา บ้าน มะเกลือเก่าสามัคคี บ้านมะเกลือเก่า เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน โดยเน้นในถนน หัวไร่ปลายนาที่ชำรุดไม่สามารถสัญจรได้ เป็นถนนลูกรัง หินคลุก ถนนที่มีน้ำกัด เาะาะ การนำดินขึ้นมาเป็นขอบถนนเพื่อให้มีร่องระบายน้ำ และสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๒ พ่วง และน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับหน่วยงานทหาร ซึ่งดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้ว งบประมาณช่วงเดือนตุลาคมจะเข้าดำเนินการอีกครั้ง โดยนำรถแม็คโคร รถบรรทุก ดิน รถเกรด รถล้อเหล็ก รถล้อยาง รถน้ำ จะซ่อมแซมถนนในช่วงที่ต้องเสริมดิน ยกกระดัดดิน การวางท่อ การทำร่องระบายน้ำ

๒. เรื่องไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู่บ้านที่ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขยายเขตไฟไม่ถึง และลดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในจุดที่เสี่ยง โดยงบประมาณที่จะดำเนินการได้นำมาจากประมาณที่คงเหลือในโครงการต่างๆ และโครงการที่ไม่ได้ใช้ หรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งรวบรวมได้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะจัดซื้อโคมไฟฟ้าได้ประมาณ ๔๔ โคม คิดเป็นหมู่บ้านละ ๒ โคม สำหรับในหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ส่งหนังสือในเรื่องนี้เข้ามา ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อที่ท่านสนอง รองนายก อบต. จะได้รับรวบรวมและสรุปจำนวนในการติดตั้ง ส่วนเสาที่ติดตั้งนั้น อบต. จะจัดซื้อและขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านร่วมตั้งเสา เทปูน ให้มั่นคง

๓. สำหรับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของหมู่ ๑๔ ได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว หมู่ ๒๐ ได้เสนอบันทึกดำเนินการแล้ว ส่วนของหมู่ ๓ ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำสัญญาให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ในส่วนโครงการเงินทุนสำรองสะสมที่ได้พิจารณาอนุมัติไปเมื่อประชุมสภาฯ คราวที่ผ่านมา ขอให้กองช่างได้เร่งรัดเพื่อดำเนินการต่อไป

๔. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ร่วมกับอำเภอสูงเนินและจังหวัดนครราชสีมา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากกรณีที่ทางหลวงได้วางท่อทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร โดยเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารจากสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ได้ช่วยเหลือขุดลอกห้วยน้ำมันตลอดทั้งเส้นทำให้น้ำไม่ไหลเข้าท่วมในหมู่บ้าน ในส่วนของงบประมาณที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้อนุมัติได้นำมาดำเนินการโครงการขุดลอกบริเวณข้างโรงสีเอกวัฒนาตอนนี้ได้ทำสัญญาและลงงานเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือจากอำเภอสูงเนินเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ดำเนินการในโครงการดังกล่าว

๕. ด้วยเมื่องานจังหวัดเคลื่อนที่ที่ผ่านมา ได้เสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขามะกอกเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำใช้ในช้วงฤดูแล้ง ซึ่งได้แก่ บ้านวังรางใหญ่ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา บ้านบุตาสง บ้านคำโฮ รวมถึงบ้านวังรางน้อยเพื่อเข้าแผนฯ ปี ๒๕๖๗ ของจังหวัด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดทำโครงการจำนวน ๒ โครงการวางท่อระบายน้ำเส้นวัดบุงคล้า หมู่ ๑๙ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ ๑๐ เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๘ ที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันมอบบ้านหมู่

- ๒๐ กองช่างได้ประมาณการราคาและส่งไปยังอำเภอ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณมาดำเนินการแล้ว
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- ระเบียบวาระที่ ๒** : **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**
ประธานสภา อบต. : **รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕** เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญของเชิญแจ้งต่อที่ประชุม
- นางสุนารี สวัสดิ์** : **แก้ไขหน้า ๑๘** จาก **นางสุนารี สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙ เป็น หมู่ ๑๘**
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : **แก้ไขหน้า ๓๒** จาก **นายสรสิข จรจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ เป็น หมู่ ๑๐**
แก้ไขหน้า ๓๓ จาก **นายนิก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๗ เป็น หมู่ ๒๐**
- นายสายัณ ดุงสูงเนิน** : **ขอแก้ไขหน้า ๗** ตามตาราง หมู่ ๑๒ ขอโคมไฟฟ้าแสงสว่าง มีสายดับ ผลการดำเนินการแจ้งว่าดำเนินการซ่อมแซมแล้วนั้น แก้ไขเป็นยังไม่ได้ดำเนินการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ : **มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ**
ประธานสภา อบต. : **มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ**
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕** เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๓** : **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**
ประธานสภา อบต. : **๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**
วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ เมื่อคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ และได้การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้รับทราบแล้วนั้น จึงเชิญประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายแถลงต่อที่ประชุมสภา
- นายสงว งามมะเริง** : **อ้างถึงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าในสมัยวิสามัญที่ ๒**
ประธานคณะแปรญัตติฯ : **ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่มติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร**

ส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้ให้เกียรติและความไว้วางใจในการเลือกให้เป็น คณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลือง ทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย ๑) นายสงวน งามมะเรียง ประธานคณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลือง ๒) นายธนกร พลศรี รองประธาน คณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลือง ๓) นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน คณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลือง ๔) นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน คณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลือง และ ๕) นายคณิน แรมกลาง เลขานุการและคณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลือง ซึ่งคณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลือง ทั้ง ๕ ท่าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่รองรับเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ น. ณ ศูนย์บริการประชาชน หมู่ ๙ และกำหนดประชุม คณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลืองใน ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า นั้น ขอแถลงการณ์สรุปผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าดังนี้ ตามที่ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น คณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลืองได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับคำเสนอแปรญัตติในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลืองจึงได้กำหนดประชุม คณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ตอบประเด็นข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็นในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณในปีถัดไป ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งในที่ประชุมไม่มีประเด็นสงสัยหรือต้องการจะแก้ไข จึงมี **มติที่ประชุมให้คงร่างเดิมทุกข้อทุกประการ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง และได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน**ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ได้ส่งรายงานการประชุมให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแจ้งให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ทราบต่อไป ซึ่งเอกสารได้ส่งมอบให้กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา

- ประธานสภา อบต. : ตามที่เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปถั่วเหลืองได้แถลงผลการประชุมและมติที่ประชุมที่ให้คงร่างเดิมนั้น มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่
- ที่ประชุมสภา : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติตามข้อ ๗๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมี ๒ วิธี คือ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ

- ประธานสภา อบต. : อันดับแรก ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา อบต. : อันดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ
- มติที่ประชุม : ไม่มีผู้ออกเสียงลงคะแนน
- ประธานสภา อบต. : สรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ให้คงร่างเดิมตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา อบต. : วาระที่ ๓ ชั้นตราเป็นข้อบัญญัติ
เมื่อได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ และวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีขออภิปราย ดังนั้น ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบในวาระที่ ๓ ชั้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา อบต. : สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการเสนอต่อนายอำเภอสูงเนินเพื่ออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
- ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเพิ่มโครงการขยายส่วนบริการประชาชน
กองช่าง
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายส่วนบริการประชาชน งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และขยายส่วนบริการประชาชน ลดความแออัด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

ขอโอนลดจาก

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง
- นายก อบต. : สำหรับโครงการนี้เริ่มต้นจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้รับรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้นำมาสร้างขยายส่วนบริการประชาชน ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ มาดำเนินการ จากนั้นได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ เพื่อโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายส่วนบริการประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างส่วนขยายการบริการประชาชน ในการรองรับประชาชนผู้มารับบริการและการลดความแออัดภายในสำนักงาน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากการก่อสร้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้อง ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายส่วนบริการประชาชน งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท การติดตั้งประตู หน้าต่างและทำโรงจอดรถ โดยจ้างช่างมาดำเนินการ และบางส่วนได้มีทหารมาช่วยในดำเนินการ ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วจะมีกองงานที่ย้ายไป คือ กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขฯ
- ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความแออัดในการทำงานและการให้บริการประชาชน เป็นไปด้วยความสะดวก อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายส่วนบริการประชาชน งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายส่วนบริการประชาชน งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา อบต.

: **๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
กองส่งเสริมการเกษตร**

หมวดค่าครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมพานไถ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมพานไถ จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า
๒. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์
๓. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติก
๔. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแชในน้ำมัน

เป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรและภารกิจอื่นๆ ของ อบต.

รวมงบประมาณโอนลด จำนวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง

นายก อบต.

: สำหรับในเรื่องนี้ได้เสนอเข้ามาแล้วหนึ่งครั้ง แต่ในครั้งนั้นได้เสนอรถที่มีขนาดเล็กใช้ประโยชน์ได้น้อยทำให้ที่ประชุมยังไม่เห็นชอบเนื่องจากในหากจะนำมาใช้งานจะต้องมีเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นและมีอุปกรณ์พร้อมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในครั้งนี้จึงได้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกครั้ง ซึ่งได้เห็นความจำเป็นในเรื่องการใช้งานด้วยพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นในการจัดการพื้นที่เพาะปลูกซึ่งหากจะจ้างรถแทรกเตอร์มาบ่อยครั้งจะสิ้นเปลืองงบประมาณและรถก็หายากไม่ได้ซึ่งไม่ได้มาทำงานให้พื้นที่นอกจากนี้หากมีรถแทรกเตอร์เป็นของตนเอง นอกจากงานของศูนย์เรียนรู้ฯ แล้วสามารถช่วยในเรื่องการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเล็กน้อย ในการเดินดิน ปรับสภาพถนน และการตัดหญ้า ปรับ ภูมิทัศน์ ถนนภายในตำบล ที่กีดขวางการจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับคุณลักษณะที่ได้พิจารณารถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมพานไถ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติก ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแชในน้ำมัน ซึ่งเป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก

๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้บางโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ

๒. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปิดการเรียนการสอนในบางช่วง ทำให้มีงบประมาณคงเหลือไม่ได้ใช้

๓. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภท อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๔. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในแผนงานนี้จะใช้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แต่เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะมีการกำหนดตัวยาและบริษัทจำหน่ายทำให้วัคซีนไม่เพียงพอ

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๖. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินการ หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะสายสัญญาณที่เชื่อมต่อกันยาวมากต้องใช้งบประมาณสูง

๗. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

ขอที่ประชุมได้พิจารณา

- ประธานสภา อบต. : ขอสอบถามเพิ่มเติม สำหรับผานจำนวน ๑ ชุดนั้น ประกอบด้วยชนิดใดบ้าง เป็นผานสาม หรือ ผานเจ็ด หรือเป็นใบมีด
- นายก อบต. : สำหรับรถขนาด ๕๐ แรงม้า จะใช้เป็นผานสี่และผานหก โดยแยกจัดซื้อจากตัวรถแทรกเตอร์
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

- นายสุพจน์ ใจบุญ : สำหรับการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ของกองส่งเสริมการเกษตรนั้นยังไม่มีความจำเป็น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
เท่าที่ควร แต่เห็นควรให้จัดซื้อรถเจซีบี หรือ รถตัดหญ้า ชุดหลัง จะใช้ประโยชน์
ได้มากกว่า
- นายก อบต. : จากที่ได้พิจารณาแล้วการจัดซื้อรถแทรกเตอร์จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ในงาน
เกษตร งานช่าง การทำความสะอาดถนน ซึ่งในปีงบประมาณต่อไปอาจจะจัดซื้อ
เครื่องตัดที่พ่วงกับรถแทรกเตอร์เพื่อตัดหญ้า ซึ่งหากมีการบริหารจัดการจะได้
ประโยชน์อย่างมาก
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน : ๑. เมื่อได้มีการจัดซื้อรถแทรกเตอร์มาแล้ว จะต้องมีการจ้างเจ้าหน้าที่มาขับรถ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
หรือไม่ เพราะในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้
๒. สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐
บาท ควรจะมีการนำเสนอเป็นรูปภาพ ระบุรายละเอียดขึ้นจอสไลด์เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
๓. สอบถามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จะดำเนินการช่วงใด
- นายก อบต. : ๑. ในเรื่องนี้ได้มีการวางแผนไว้แล้วรอให้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เพราะต้องใช้
ระยะเวลาประมาณ อาจจะเป็นปีหน้าจึงจะดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ
๒. ขอรับไปปรับปรุงในการจัดซื้อครั้งต่อไป แต่ในส่วนนี้ได้ใส่รายละเอียดคร่าวๆ
ให้พิจารณา
๓. ตามแจ้งจะดำเนินการจัดซื้อประมาณเดือนมกราคม ในส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติม
จะพิจารณางบประมาณดำเนินการต่อไป
- นายสรสิข จรจันทร์ : เห็นด้วยกับการจัดซื้อรถแทรกเตอร์หรือรถไถ แต่อยากทราบว่าเป็นรถยี่ห้อโคโอบต้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
หรือไม่ หากเป็นยี่ห้อนี้ขอให้ตรวจสอบในเรื่องนี้ให้ดี เพราะทางบริษัทอาจจะ
ถอดออกให้จ่ายเงินเพิ่มเติม
- นายก อบต. : ไม่สามารถระบุยี่ห้อได้ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ข้างต้น
เบื้องต้นต้องขอบคุณท่านสรสิขที่ได้แจ้งเตือน ส่วนการรับมอบรถนั้นจะพิจารณา
และตรวจสอบให้ละเอียด อาจจะให้สมาชิกสภา อบต. ได้ร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจสอบด้วย ผวกท่านปลัดดูระเบียบว่าสามารถทำได้หรือไม่
- นายจรัส มาสูงเนิน : เห็นควรซื้อใบมีดปรับเกรดมาด้วย เพื่อใช้ในการปรับเกรดถนนได้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
- นายก อบต. : รับไว้พิจารณา แต่เบื้องต้นจะจัดซื้อตามรายงานข้างต้นก่อน
- นางธัญสินี อมรพรหม : ขอเสนอความคิดเห็น เนื่องจากตำบลเรามีถนนสายเส้นซึ่งหลายเส้นมีต้นไม้วัชพืช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
ต่างๆ ขึ้นปกคลุมจึงเห็นว่าผานเกรดใบมีด มีความสำคัญมากกว่าเพื่อให้ถนน
สะอาดและปลอดภัย

- นายก อบต. : เนื่องด้วยรถแทรกเตอร์คันนี้ได้ตั้งไว้กองส่งเสริมการเกษตร ดังนั้นงานส่วนใหญ่จะ
ใช้เพื่องานด้านเกษตร ในเรื่องผานชนิดต่างๆ นั้น จะพิจารณางบประมาณในการ
จัดซื้ออีกครั้ง
- นายสายัน ดุงสูงเนิน : สอบถามเกี่ยวกับใบมีดที่ตัดหญ้า มีลักษณะแบบใด และขอให้ได้มีการนำเสนอที่
ท่านยอดขวัญได้นำเรียนข้างต้น ในส่วนผานที่จะจัดซื้อเป็นแบบผานพวงหรือ
ผานหก
- นายก อบต. : ในเรื่องนี้ขอให้ได้มีการจัดซื้อก่อน จึงจะสามารถนำเสนอต่อที่ประชุมสภาได้ ส่วน
ผานที่จัดซื้อจะเป็นผานหก
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมอนุมัติโอน
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมผานไถ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท
โดยโอนลดจาก ๗ แผนงานข้างต้น จำนวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**
- นายก อบต. : เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จัดซื้อเบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์
เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมผานไถ จำนวน ๑ ชุด
งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น อาจจะต้องดำเนินการ
กระบวนการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงความจำเป็นกันเงินเพื่อให้
สามารถดำเนินการจัดซื้อต่อได้ จึงต้องให้ที่ประชุมได้มีมติกันเงินซึ่งเป็นรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จึงขออนุญาตท่าน
ประธานสภานำเรื่องเข้าพิจารณา
- ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านนายกได้นำเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและให้การดำเนินการ
จัดซื้อเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ จึงเห็นควรให้เข้าวาระการประชุม
- ประธานสภา อบต. : **๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน**
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์ขอเงิน
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในการจัดซื้อ
รถฟาร์มแทรกเตอร์ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔
ล้อ พร้อมผานไถ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท
- ประธานสภา อบต. ขอเชิญ ผอ.กองคลังได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ผอ.กองคลัง
- อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป อีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันในการจัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ เพื่อให้การจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบ
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาอนุมัติขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันในการจัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมผานไถ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**
๓.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ที่พัสดุสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างที่พัสดุสงฆ์เนื่อนาบุญ ที่พัสดุสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง ที่พัสดุสงฆ์หนองหลักพันส์โมสร
 สำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบที่พัสดุสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างที่พัสดุสงฆ์ ทั้ง ๓ แห่ง ที่พัสดุสงฆ์เนื่อนาบุญ ที่พัสดุสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง ของหมู่ ๑๐ และที่พัสดุสงฆ์หนองหลักพันส์โมสร หมู่ ๑๒ เนื่องจากเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ยังไม่ครบถ้วน และผู้เกี่ยวข้องไม่ได้มาชี้แจงต่อประชุมทำให้ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการด้านเอกสารให้เรียบร้อย และนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป
- มติที่ประชุม : **รับทราบ**
- ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง กระตุ้น/ญาติ
 ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อื่นๆ
- ประธานสภา อบต. : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้านขอเชิญแจ้งในวาระนี้
- นายสงว งามมะเริง : ๑. ขอขอบคุณท่านนายกและท่านรองนายกที่ได้อนุเคราะห์รถกระบะเข้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓
 ๒. ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ประสานรถเกรด อัด บด ยังหน่วยงานทหาร เข้าซ่อมแซมถนนของบ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓

- นางสุนารี สวัสดิ์ : ติดตามเรื่องการประสานยังกรมทางในการทำถูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
ประธานสภา อบต. : ฝากกองช่างติดตามความคืบหน้าและแจ้งผลให้ทราบ
- นายสนอง ภูจำนงค์ : ๑. สำหรับหมู่บ้านใดที่ยังไม่ส่งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ขอให้เร่ง
รองนายก อบต. : ดำเนินการภายในพรุ่งนี้เพื่อที่จะได้สรุปแจ้งกองช่างรวบรวมจำนวนในการจัดซื้อ
ต่อไป
๒. ในส่วนของซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งโคมไฟฟ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะ
เกิดความล่าช้าไปบ้างเนื่องจากฝนตกและเจ้าหน้าที่มีภารกิจเร่งด่วน โดยจะเร่ง
ดำเนินการซ่อมแซมให้ตามลำดับ
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นางธัญสินี อมรพรหม : ขอรื้อในเรื่องงบประมาณจังหวัด ๑๕ ล้าน หากนางบงบางส่วนมาดำเนินการทำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ : จัดซื้อที่ทำเป็นลำเหมืองระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่เกษตร และให้น้ำไหลลงลำ
ห้วยน้อยหลังวัดสว่างบูรพาราม จะเป็นไปได้หรือไม่
- นายก อบต. : เบื้องต้นที่ อบต. จัดวางท่อ ๑๒ ท่อนเพื่อระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมนาข้าวสามารถช่วย
ได้หรือไม่ ซึ่งวางปลายทางแล้ว
- นางธัญสินี อมรพรหม : ในส่วนนี้จะช่วยระบายน้ำบริเวณช่วงห้วยน้ำมัน หากในอนาคตหากน้ำไหลหลาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ : ระบายไม่ทันจะเข้าท่วมนาข้าวประมาณ ๑-๒ อาทิตย์ จึงหาหรือแนวทางในการ
ช่วยเหลือในการจัดซื้อที่ในการระบายน้ำ
- นายก อบต. : ตามที่ อบต. และทหารได้ทำการขุดลอกห้วยน้ำมันให้น้ำได้ไหลสะดวกซึ่งน้ำได้
ไหลไปที่บึงนา และได้มีการวางท่อระบายน้ำไปยังลำตะคอง ในส่วนที่ท่านได้
เสนอให้จัดซื้อที่ดินนั้น จะให้จัดซื้อในบริเวณใด
- นางธัญสินี อมรพรหม : จัดซื้อที่ขอเกษตรกรเพื่อให้น้ำไหลไปยังลำห้วยน้อยหลังวัดสว่างบูรพาราม หากมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ : ความเป็นไปได้ในอนาคต
- นายก อบต. : ความเป็นไปได้คือการขุดลอกคลองที่ไหลไปยังลำตะคองให้มีความลึกมากขึ้น
และใส่ท่อให้น้ำไหลได้เร็วขึ้น ขอให้ท่านปลัดประสานยังชลประทานซึ่งเบื้องต้น
แจ้งว่านำเข้าแผนไว้พร้อมกันทำพนักกันน้ำช่วงวังเณร
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายदनัย แรมกลาง : ขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๕ ได้แก่ โครงการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ : ก่อสร้างรั้วศาลาประชาคมและโครงการต่อเติมศาลาประชาคม
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายก อบต. : สืบเนื่องจากในที่ประชุมของคณะกรรมการแปรรูปได้มีประเด็นสอบถามใน
เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งได้มีการพูดเรื่องความต้องการ
และปัญหาของการจัดงานที่ต้องการให้แก้ไข สำหรับในปีที่กำหนดจัดขึ้นในช่วง
ปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีความคิดว่าจะจัดในช่วง

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการจัดงานและให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จะจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ โดยให้ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยจะประชุมทุกฝ่ายในเรื่องการจัดเตรียมการ หลักเกณฑ์ กติกาการแข่งขัน เงินรางวัล ซึ่งในประเด็นเงินรางวัลนั้นได้มีท่านสมาชิกสภา อบต. ได้สอบถามว่าสามารถเพิ่มเงินรางวัลให้มากกว่าเดิมได้หรือไม่นั้น จากที่ได้สอบถามกองการศึกษาฯ ได้แจ้งว่าการดำเนินการต่างๆ นั้นต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหมวด ๕ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน ข้อ ๒๐ (ค) เงิน เหยี่ยรางวัล หรือของรางวัลนอกเหนือจาก ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการแข่งขันกำหนดจำนวนเงิน เหยี่ยรางวัล หรือของรางวัล ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เช่น หากงบประมาณจัดงานกีฬา ๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินรางวัลจะเท่ากับ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยเงินรางวัลจะแบ่งเป็น ๕ ประเภทกีฬา โดยนอกจากทีมชนะเลิศ รองอันดับ ๑ และรองอันดับ ๒ แล้ว ได้แบ่งเงินรางวัลให้กับทีมที่ไม่เข้ารอบด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา ส่วนในเรื่องกองทุนช่วยเหลือแก่นักกีฬานั้นจากที่ได้ศึกษาในระเบียบฯ ไม่มีระบุไว้ว่าสามารถดำเนินการได้ แต่เบื้องต้นจะหาวิธีที่จะช่วยเหลือ

- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : ด้วยท่านปลัดขอชี้แจงในประเด็นของท่านสุนารี ขอเชิญท่านปลัด
- ปลัด อบต. : ตามประเด็นที่ท่านสุนารีได้สอบถามเรื่องการทำลูกระนาดชะลอความเร็ว นั้น ด้วยถนนเส้นนี้ ๒๐๒๑ เป็นเครือข่ายทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญซึ่งหากไม่มีทางรถไฟตัดผ่านกรมทางหลวงจะไม่ดำเนินการให้เพราะเป็นทางหลวงที่ให้รถวิ่งด้วยความเร็ว แต่หากจะดำเนินการเองสามารถซื้อแผนยางมาติดเป็นลูกระนาด แต่ทั้งนี้ต้องขออนุญาตจากทางหลวงชนบทก่อน และให้เหตุผลว่าช่วงดังกล่าวเป็นเขตชุมชนเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ : ขอเพิ่มเติมในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬามะเกลือเก่าเกมส์ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงและถือว่าเป็นหน้าตาของ อบต. ในส่วนเรื่องเงินรางวัลนั้นคิดว่าน้อยเกินไป เนื่องจากบางทีมที่แข่งขันวันหนึ่งอาจต้องแข่งถึง ๒ รอบ ซึ่งทำให้นักกีฬาเป็นตะคริว เหน็บวม หรือมีอุบัติเหตุ ดังนั้นจะต้องการให้มีการตั้งกองทุนช่วยเหลือแก่นักกีฬาขึ้น และทั้งนี้ต้องมีโอกาสไปดูการแข่งขันกีฬาของท้องถิ่นอื่นซึ่งเห็น

ว่าทีมที่ชนะจะมีรถแห่โดยนักกีฬาผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะให้เกียรติและยืนปรบมือให้กับทีมที่ชนะ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของท้องถิ่นนั้นๆ จึงเสนอที่ประชุมว่าสามารถดำเนินการแบบนี้ได้หรือไม่ หากไม่เบิกจ่ายไม่ได้จะมีงบประมาณส่วนอื่นที่สามารถจัดสรรมาหรือลดงบประมาณด้านอื่นๆ ลงเพื่อมาดำเนินการ เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

- นายก อบต. : สำหรับการดำเนินการต่างๆ ของ อบต. ไม่ว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายในเรื่องใดนั้น ต้องดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย หากไม่ดำเนินการตามจะโอนตรวจสอบและเรียกเงินคืนได้จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แต่เบื้องต้นจะหาวิธีการอื่นมาช่วยเหลือเพื่อเป็นและขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา สำหรับเรื่องกองทุนช่วยเหลือนักกีฬา ในส่วนเรื่องรถแห่ก็เช่นกันไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้ จะมีระบุเพียงงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานสงกรานต์ งานลอยกระทง เท่านั้นที่เบิกจ่ายได้ ส่วนงานกีฬาจะเบิกได้ในส่วนการจัดริ้วขบวนในพิธีเปิดและปิดเท่านั้นซึ่งถือเป็นวิธีปฏิบัติ แต่ทั้งนี้อาจจะจัดในรูปแบบเวทีที่ใช้ทีมชนะเลิศได้ยืนแสดงชัยชนะอย่างไรก็ดี เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วจะจัดให้มีการประชุมให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินการร่วมกันอีกครั้ง
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : สำหรับการประชุมให้เชิญประธานเยาวชนหรือตัวแทนนักกีฬาของแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะได้แจ้งต่อนักกีฬาและคณะทำงานได้รับทราบในเรื่องประเด็นเงินรางวัลและข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆ จะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ซึ่งผ่านพ้นด้วยดี และขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลารับคำแปรทั้ง ๔ วัน และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ
- ปิดการประชุม : เวลา ๑๖.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี ขวลิต ปรีดาสา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ขวลิต ปรีดาสา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ประเสริฐ เกื้อนพิมาย

(นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย)

ลงชื่อ ธัญสินี อมรพรหม

(นางธัญสินี อมรพรหม)

ลงชื่อ อรณูช เสือเงิน

(นางสาวอรณูช เสือเงิน)

(ลงนาม) นวม เมินขุนทด ผู้รับรองรายงานประชุม

(นาย นวม เมินขุนทด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า